

## HÂN HOAN CHÀO ĐÓN HỌC SINH KHỐI 6 NIÊN KHÓA 2023-2027

NHỮNG ánh mắt hân hoan

NHỮNG nụ cười rạng rỡ

\*\*\*

Đón NHỮNG chú Rồng vàng

Trao NHỮNG niềm tin yêu

Cho NHỮNG điều hạnh phúc

Chấp NHỮNG ước mơ xanh

Thoả NHỮNG khát khao lành

Nâng NHỮNG đôi sải cánh

\*\*\*

CHO ước vọng vươn cao

CHO tương lai toả sáng

Dưới ánh nắng ngọt ngào của những ngày đầu thu trong xanh, sáng ngày, 01/8/2023 Trường THCS Gia Thụy, Long Biên tổ chức buổi chào đón học sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 vô cùng ý nghĩa, vui tươi, phấn khởi.



Đền dự buổi chào mừng, có sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Mĩ Linh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng; cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng; cô giáo Phùng Thị Hồng Thanh - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường và các em học sinh của khối 6 niên khóa 2023 - 2027.

Ngay từ sáng sớm, cánh cổng trường đã được mở ra đón chào Phụ huynh và học sinh lớp 6 thân yêu. Đội ngũ cán bộ nhân viên, các thầy cô giáo trong tà áo dài thướt tha, dịu dàng, ai nấy đều rạng rỡ tươi cười tận tình chỉ dẫn cho học sinh vào vị trí tập trung.

Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội ca khúc măng non của nhà trường biểu diễn. Những lời ca êm dịu, những nốt nhạc vui rạo rức, thiết tha như dội vào lòng người bao xúc cảm. Đó cũng chính món quà tinh thần đầy ý nghĩa để gửi tới những học sinh mới đáng yêu của nhà trường.











Trong buổi lễ chào đón học sinh khối 6 năm học 2023- 2024, thầy cô và các em học sinh đã được lắng nghe bài phát biểu của cô Nguyễn Thị Mỹ Linh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – giới thiệu về mái trường THCS Gia Thụy thân yêu với các thầy cô giáo tâm huyết và những thành tích đáng tự hào từ đó thêm yêu tin thành quả ngọt ngào của nhà trường và truyền cho các em nguồn động lực tinh thần to lớn. Cũng trong bài phát biểu của mình cô Mỹ Linh chia sẻ *“Cô hy vọng và tin rằng các em là những thế hệ học trò chăm ngoan, hăng say học tập, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê học tập, làm rạng danh truyền thống của nhà trường”*.



Dưới sự điều hành rất nhịp nhàng của cô Nguyễn Thị Thu Hồng và các thầy cô giáo chủ nhiệm khối 6, các em học sinh đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Những biển lớp rực rỡ sắc màu cũng đã được trao về các lớp. Những ánh mắt dõi theo gửi gắm bao hi vọng của các bậc phụ huynh; những bờ ngõ, rụt rè xen lẫn niềm háo hức đợi mong của các con càng làm cho không khí buổi lễ trở nên đặc biệt.





Chỉ trong một thời gian ngắn, chương trình chào đón học sinh khối 6 của trường THCS Gia Thụy diễn ra thành công tốt đẹp. Các thầy cô giáo tin chắc rằng – trường THCS Gia Thụy sẽ là ngôi nhà thứ hai kết nối thương yêu đến với các bạn học sinh khối 6, chấp đôi cánh vững chắc cho các em bay vào bầu trời tri thức cao rộng.